

บรรณาธิการ (ใหม่) แกลง

จุฬาลงกรณ์เวชสารถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2499 และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 40 แล้ว ในอดีตที่ผ่านมาได้อาจารย์ที่มีความคิดและอุดมการณ์ร่วมกันดำเนินการและพัฒนาจุฬาลงกรณ์เวชสารมาจนเจริญรุ่งเรือง ผู้เขียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นบรรณาธิการคนที่ 9 ถึงแม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการวางแผนดำเนินงานไว้ล่วงหน้าทำให้วารสารดำเนินการต่อเนื่องมาได้เรื่อยๆ ดังนั้นวารสารฉบับเดือนมกราคม จึงนับว่าเป็นฉบับแรกที่จะได้เริ่มแนวทางที่คณะบรรณาธิการตั้งใจจะพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไป

สิ่งแรกที่เห็นคงเป็นปกวารสาร ถึงแม้ว่าปกวารสารที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ขาดความรู้สึกถึงเอกลักษณ์ที่คุ้นเคย เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าแบบปกวารสารที่ใช้ซึ่งผู้เขียนก็เป็นผู้ออกแบบเอาไว้อีก ได้ใช้มาถึง 10 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสีปกทุกปี แต่ก็อาจไม่กระตุ้นเร้าใจให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าเปลี่ยนแบบใหม่ นอกจากนี้ระบบการพิมพ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หนังสือและวารสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันล้วนอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ทำให้ปกมีสีสันชวนให้เปิดอ่าน จึงได้เปลี่ยนแบบปกไป และในปี พ.ศ. 2540 นี้จะเป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลย ปกรูปแบบนี้จะใช้เป็นเวลา 2 ปี คือ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 อันเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง รูปแบบในการตีพิมพ์สารบัญชย่อ หรือเนื้อเรื่องภายในไว้บนหน้าปกเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านจะได้เห็นว่าภายในมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เป็นรูปแบบที่ดีที่ได้คงเอาไว้

เนื้อหาภายในนั้นก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะการเปลี่ยนแปลงแต่แบบปก คงไม่ได้ทำให้ผู้อ่าน

สนใจที่จะอ่าน เนื้อหาของวารสารเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง

ปัญหาสำหรับกองบรรณาธิการในปัจจุบัน คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆซึ่งก็เป็นปัญหากับผู้จัดทำทุกคณะทุกวารสาร นั่นก็คือ เนื้อหาของวารสาร บทความที่จะลงตีพิมพ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิจำนวนมากกว่า 300 ท่าน มีศิษย์เก่ามากกว่า 4,000 คน มองดูแล้วการหาบทความไม่น่าจะเป็นปัญหา มาก อาจารย์หรือศิษย์เก่าหลายต่อหลายท่านมีบทความที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมากมาย ขอเพียงเจียดบางเรื่องมาลงตีพิมพ์ใน “จุฬาลงกรณ์วารสาร” ของเรา เพื่อให้คงมาตรฐานระดับสูงไว้ ขอเพียงช่วยเหลือนับสนุนอาจารย์ใหม่หรือแพทย์รุ่นหลังๆ ได้ผลิตผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าสำหรับแสดงให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความก้าวหน้าทันสมัยทางการแพทย์เพียงไร ขอเพียงบทความที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะจากสถาบันไหนได้อ่านเพื่อยกระดับความรู้ ให้ได้ติดตามพื้นฐานการรักษาที่ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง ที่สามารถทำได้อย่างประหยัดที่สุดในบรรดาสื่อทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ จุฬาลงกรณ์เวชสารคงอยู่ตลอดไปด้วยคุณภาพทั้งในด้านมาตรฐานต่างประเทศและประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกประเภททุกระดับ อันเป็นเป้าหมายหรือความหวังของกองบรรณาธิการชุดนี้ ส่วนประกอบอื่นๆ ในกระบวนการผลิตและออกวารสาร กองบรรณาธิการขอรับไว้ดำเนินการอย่างเต็มที่

เป้าหมายและฝันของเราจะเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ ช่วยกันสานฝันด้วยเถิด